



# สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 354-1801-2, (02) 247-4464, (02) 640-7927

Fax. (02) 247-4704, (02) 247-4470 Website: www.thainurse.org, E-mail: ns.head@thainurse.org

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
1481  
(02) 247-4464, (02) 640-7927  
E-mail: ns.head@thainurse.org  
เวลา 10.11

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
รับเลขที่ ๖๖๕  
วันที่ 25 ก.ค. 59  
เวลา 11.50

ที่ สพท.๑๐๒๕/๒๕๕๙

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์โครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/  
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาพยาบาล/ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้  
ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพ  
พนักงานช่วยการพยาบาลและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ตั้งแต่เดือน  
มิถุนายน ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพพนักงานช่วย  
การพยาบาลมีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมีความเป็น  
สากลและเหมาะสมกับประเทศไทย

ในการนี้ ใคร่ขออนุมัติจากท่านในการประชาสัมพันธ์แผ่นพับโครงการจัดทำ  
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพ  
ผู้ช่วยทันตแพทย์ดังกล่าวข้างต้นให้กับหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
โครงการที่แนบมาพร้อมกันนี้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจได้รับทราบถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ  
และคุณวุฒิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

๒๕๖๖-๖๖๕๖

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี)

ผู้จัดการโครงการฯ

(นายสุชิน คับศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันทัน รักษาการในตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

นักวิชาการสาธารณสุขและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๙

THE NURSES ASSOCIATION OF THAILAND

UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS THE PRINCESS MOTHER

21/12 RANGNAM ROAD, BANGKOK 10400. TEL. (662) 354-1801-2, (662) 247-4464, (662) 640-7927

Fax. (662) 247-4704, (662) 247-4470 Website: www.thainurse.org, E-mail: ns.head@thainurse.org

๗



# หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน มีภารกิจเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจด้านสุขภาพและแพทย์ และเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพของประชากรโลก ซึ่งพบว่า ประชากรโลกมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น และนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมเช่นกัน พบว่า ประชาชนไทยมีปัญหาลดลงเรื่อยๆ และแนวโน้มประเทศไทยจะก้าวให้ก้าวไกลและก้าวไกลมากขึ้นในระบอบสุขภาพ จากความต้องกาของประชาชนที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงแต่เจ้าหน้าที่สุขภาพในสถานบริการสุขภาพขาดแคลน ดังนั้นการป้องกันและจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและภาวะสุขภาพที่ก้าวไกลถึงบริการที่ได้คุณภาพ จึงต้องมีการดูแลสุขภาพที่มีความสามารถในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใช้ง่าย พนักงานหน่วยงานสุขภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แพทย์ จึงจำเป็นต้องดูแลสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งทางต้นระบบบริการสุขภาพเพื่อเป็นคำปรึกษาหรือช่วยเหลือในการให้บริการทางสุขภาพ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาที่ปฏิบัติงานสุขภาพ อาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อกำหนดอาชีพที่ใช้ในการกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และให้ทันต่อระบบภายในประเทศและระดับมาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะระดับประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ซึ่งเป็นการรับรองความสามารถที่สามารถกำหนดระดับสมรรถนะของบุคลากรในการประกอบอาชีพพนักงานสุขภาพรายบุคคล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา โดยเฉพาะจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับของคณะกรรมการปฏิรูปงานตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในอาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้พร้อมรับภารกิจที่เสรีประชาคมอาเซียน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

# วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพพนักงานสุขภาพ อาชีพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานสุขภาพและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานสุขภาพ อาชีพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกระดับ

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาชีพพนักงานสุขภาพ อาชีพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ในประเทศไทย มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลจากประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

# แผนการดำเนินงาน

เดือนที่ 1	- เตรียมการ
เดือนที่ 2	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์
เดือนที่ 3-6	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยงานมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - เสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อขอความเห็นชอบ - จัดทำและนำเสนอร่างมาตรฐานอาชีพพนักงานสุขภาพและอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ - เสนอชื่อผู้ช่วยอาชีพ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบในการเป็นผู้ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ - ทำการประเมินและสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประกาศให้ผู้ใช้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาที่ปฏิบัติงานสุขภาพ อาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทางคณะกรรมการจึงได้เตรียมเชิญทุกภาคที่เกี่ยวข้องทั้งที่สนใจ กู้ยืมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความเห็นของทุกภาคที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาที่ปฏิบัติงานสุขภาพ อาชีพพนักงานสุขภาพ และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้ โดยขอเชิญชมลงในเอกสารขอรับข้อมูลและแบบสอบถามโดยเข้าไปใน QR code ด้านล่างหรือดาวน์โหลด จะขอรับข้อมูลถึงหลังนี้ หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามโดยเข้าไปใน QR code ด้านล่างหรือดาวน์โหลด จะขอรับข้อมูลถึง

<http://goo.gl/forms/P9PtM6rx2vNbcCS913>

